

### เหตุการณ์สำคัญ

- วุฒิสภาสหรัฐฯ โหวตไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนต้องปิดทำการชั่วคราว
- GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของจีนขยายตัวดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาด ที่ 6.8% (yoy) ตลอดทั้งปี 2560 เศรษฐกิจขยายตัว 6.9% (yoy)
- สนช. มีมติเสียงข้างมากให้แก้ไขมาตรา 2 ของกฎหมายการเลือกตั้ง โดยกำหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันนับแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา อาจส่งผลให้การเลือกตั้งทั่วไปต้องเลื่อนออกไปเป็นต้นปี 2562
- ติดตามการประชุมของธนาคารกลางหลักของโลก คือ ธนาคารกลางญี่ปุ่นในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 และธนาคารกลางยุโรปในวันที่ 25 มกราคม 2561 คาดว่าธนาคารทั้ง 2 แห่งจะคงมาตรการด้านการเงินไม่เปลี่ยนแปลง
- วันที่ 26 มกราคม 2561 จะมีการรายงาน GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 ของสหรัฐฯ ผลสำรวจนักเศรษฐศาสตร์จาก Bloomberg คาดว่า GDP จะขยายตัว 3.2%

### สรุปข่าวเศรษฐกิจ

#### สหรัฐฯ

- เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศของเดือน ธันวาคม ส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเนื่อง จากการรายงานยอดค้าปลีก ขยายตัว 0.4% (mom) และผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.9% (mom) โดยตัวเลขเศรษฐกิจที่ทยอยประกาศ บ่งชี้ว่า GDP ไตรมาส 4 ปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ดี
- แม้ว่าสภาผู้แทนฯ ได้ผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราว (Continuing Resolution) ด้วยมติ 230 ต่อ 197 เพื่อต่ออายุงบประมาณให้เพียงพอใช้จ่ายไปอีก 1 เดือน จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 แต่วุฒิสภาโหวตไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถตกลงกันได้ ในประเด็นการอพยพเข้าประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานรัฐบาลบางส่วนต้องปิดทำการชั่วคราว ทั้งนี้ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเสถียรภาพของรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเจรจาเพื่อหาทางออก หากเจรจาได้เร็วคาดว่าจะส่งผลจำกัด แต่หากยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

#### เอเชีย

##### ญี่ปุ่น

- เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจด้านการลงทุนปรับตัวดี โดยยอดสั่งซื้อเครื่องจักรไม่นับรวมสินค้าที่มีความผันผวนสูง เช่น เครื่องบิน ในเดือน พฤศจิกายน 2560 ขยายตัว 5.7% (mom) จากเดือนก่อนที่ 5.0% (mom) ทำระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน

##### จีน

- เศรษฐกิจไตรมาส 4 ปี 2560 ขยายตัว 6.8% (yoy) ทรงตัวจากไตรมาสก่อน และดีกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ 6.7% (yoy) โดยการส่งออกสินค้าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่การลงทุนและการบริโภคชะลอตัวลง ตลอดทั้งปี 2560 เศรษฐกิจจีนขยายตัว 6.9% (yoy) เพิ่มขึ้นจาก 6.7% (yoy) ในปี 2559

#### ยุโรปโซน

- นาย Ardo Hansson คณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป (ECB) กล่าวว่า หากเศรษฐกิจและเงินเฟ้อขยายตัวได้ตามที่คาด ECB ก็ควรพิจารณายุติมาตรการ QE ในเดือน กันยายน 2561 ส่งผลให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเร็วในช่วงนี้

#### ไทย

- ปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวนทั้งหมด 35.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.8% (yoy) และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมูลค่า 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.7% (yoy)
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณประจำปี 2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% (yoy) แบ่งเป็นงบประมาณด้านรายจ่ายประจำ 2.3 ล้านล้านบาท และรายจ่ายลงทุน 6.7 ล้านล้านบาท ในขณะเดียวกัน คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกลางปี 2561 วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น อาทิ มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 มาตรการการท่องเที่ยวเมืองรอง และการปฏิรูปราคาสินค้าเกษตร
- คณะกรรมการค่าจ้างปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ 5-22 บาท/วัน เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยทั้งประเทศจาก 305.44 บาทต่อวันเป็น 315.97 บาทต่อวัน หรือ 3.45% มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2561 โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่า การปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำจะส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น +0.1%
- คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. มีมติเสียงข้างมากให้แก้ไขมาตรา 2 ของกฎหมายดังกล่าว โดยกำหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันนับแต่วันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ประเด็นดังกล่าวอาจจะมีผลให้การเลือกตั้งทั่วไปต้องเลื่อนออกไปจากเดิมในเดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นปี 2562

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	-0.07%	+3.86%	M-S50 M-MS HiDivPlus	Oveweight	<p>SET Index ปิดสัปดาห์ที่ 1,821.34 จุด ปรับตัวลดลงเล็กน้อย 0.07% WoW จากแรงกดดันจากสนช. โหวตผ่านกม. เลื่อนการเลือกตั้งทั่วไปสัปดาห์ที่ผ่านมา จากโรดแมปเดิมปลายปี 2561 ผู้ตั้งปี 2562 เนื่องจากความล่าช้าในการร่าง พรบ. ประกอบ รธน. ที่มีกำหนดส่งตั้งแต่ต้นเดือน ธันวาคม 2560 และผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารที่ออกมาต่ำกว่าตลาดคาด นอกจากนี้ ยังมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศแล้ว โดยจะปรับขึ้น 5-22 บาท คิดเป็นการปรับขึ้น +3-7% อัตราค่าเฉลี่ยรวมอยู่ 315.97 บาท ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นี้ พร้อมทั้งเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กปร.) เตรียมเสนอแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 9.88 แสนล้านบาทและประกาศพื้นที่พิเศษอีก 19 นิคมให้บอร์ดอีอีซี ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ อีกทั้งพ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก คาดว่าจะเข้าสู่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และออกเป็นกฎหมายได้ในเดือน กุมภาพันธ์ นี้เช่นกัน นอกจากนี้ รัฐบาลออกคำสั่งมาตรา 44 ยกเลิกการอุดหนุนราคาอ้อยและน้ำตาลทรายโดยตรง และยกเลิกการกำหนดโควตาน้ำตาลทรายและราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำตาลขายในประเทศไทยลดลงจากเดิมราว 2 -3 บาท/กก. ตามราคาในตลาดโลกที่ต่ำกว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ปัจจัยในประเทศได้แก่ กมธ. แกลงรายละเอียดการแก้ไขมาตรา 2 ขยายเวลาการบังคับใช้กฎการเลือกตั้ง ส.ส./ จัปตาผู้บริหาร SCB, KTB, TMB แกลงมุมมอง / ตัวเลขส่งออก-นำเข้าเดือน ธันวาคม และ ปัจจัยต่างประเทศได้แก่ Bond yield สหรัฐเริ่มติดตัว / 23 มกราคม ประชุม BOJ / 25 มกราคม ประชุม ECB</p> <p>แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดว่า SET จะยังแกว่งตัว "สร้างฐาน" ระยะสั้นในกรอบ 1,800-1,830 จุด ไปก่อน จากความเสี่ยงการเมืองทั้งใน-ต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทั้ง US government shutdown และการเลื่อนการเลือกตั้งของไทย</p>
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+0.86%	+5.11%	I-Develop MINCAI	Neutral	<p>สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นโลกโดยรวมยังปรับตัวขึ้นทั้งสหรัฐและเอเชีย ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปเริ่มอ่อนตัวท่ามกลางการทยอยประกาศผลกำไรบริษัทและตอบรับความกังวลว่า ECB จะยุติ QE</p> <p>สัปดาห์นี้มีประเด็นที่จับตาคือ 1) การประชุม BOJ 23 มกราคม ตลาดคาดว่า BOJ จะคงดอกเบี้ยติดลบในประชุมครั้งนี้ต่อไป 2) การประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอส ตลอดทั้งสัปดาห์ 3) การประชุมธนาคารกลาง ECB 25 มกราคม ที่ตลาดรอฟังสัญญาณการปรับลดนโยบายการเงิน 4) ดัชนี Average Earning ของสหราชอาณาจักร (UK) 4) GDP ประมาณการครั้งแรก ไตรมาส 4 สหรัฐ 5) จัปตาการแสวงหาข้อตกลงและผ่านร่างงบประมาณฉบับใหม่ของสหรัฐเพื่อให้หน่วยงานราชการกลับมาทำงานอีกครั้ง</p> <p>ทองคำมีโอกาสทรงตัวที่ตลาดกำลังรอประชุม Fed สิ้นเดือนนี้ ตลาดคาดว่าไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในประชุมครั้งนี้และจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคม</p> <p>ราคาน้ำมันมีโอกาสปรับขึ้นโดยราคา WTI มีโอกาสขึ้นเหนือ 60 เหรียญต่อบาร์เรล ทั้งนี้ปัจจัยที่ควรจับตาคือการส่งออกน้ำมันดิบของอิหร่าน การผลิตน้ำมันดิบของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC รวมทั้งสหรัฐ โดยคาดว่าฤดูกาลที่หนาวเหน็บในสหรัฐ จะส่งผลต่ออุปสงค์น้ำมันเพียงช่วงสั้นๆ</p>
	Europe (STOXX50)	+1.00%	+4.14%		Neutral	
	Japan (NIKKEI)	+0.65%	+4.58%		Neutral	
	Emerging Market (MSCI EM)	+2.02%	+6.40 %		Neutral	
	Gold	-0.43%	+2.22%	I-GOLD	Neutral	
	Oil (WTI)	-1.44%	+4.88%	I-OIL	Neutral	

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.73 %	-0.65 %	I-SMART	Neutral	<p>เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ มีความชันเพิ่มขึ้น โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีคงที่อยู่ที่ระดับ 2.05% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 2.63% ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน เนื่องจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงเติบโต สะท้อนจากดัชนีการผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ขยายตัวขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดในเดือนธันวาคม และรายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาครวม 12 รัฐของสหรัฐฯ (Beige Book) สะท้อนมุมมองต่อเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวในเดือนธันวาคม นอกจากนี้สภาผู้แทนผ่านร่างงบประมาณเบิกจ่ายระยะสั้นไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ แต่วุฒิสภาโหวตไม่ผ่านกฎหมายงบประมาณชั่วคราว ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ตลาดกังวล ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ สรอ อ่อนค่า นอกจากนี้ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจของจีนเติบโตมากกว่าที่คาด โดย GDP ปี 2560 ขยายตัว 6.9% (คาดไว้ 6.8%) มากกว่าปีก่อนที่ขยายตัว 6.7% ส่งผลบวกต่อตลาดเกิดใหม่ สำหรับ I-SMART มีการวางสถานะ Duration ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ อ้างอิงเพื่อรองรับการปรับขึ้นของ Yield และลงทุนกระจายความเสี่ยงทั้งในตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และตลาดเกิดใหม่เพื่อเพิ่มผลตอบแทน</p>
	JPMorgan Emerging Bond	-0.25%	-0.09%			
	iBoxx High Yield Index	-0.16%	+0.36 %	M-SMART INCOME	Neutral	
Bloomberg Barclays US MBS Index	-0.44%	-0.68%				

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (19/01/2018 @ 2.48%)	+0.01% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.06% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Slightly Underweight	ตลาดตราสารหนี้ไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างคึกคัก เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวขึ้นขึ้น อัตราผลตอบแทนระยะสั้นปรับตัวลดลง 1 bps. อัตราผลตอบแทนระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น 1-4 bps. นักลงทุนต่างชาติมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 16,672 ล้านบาท ส่วนใหญ่ซื้อสุทธิในตราสารหนี้ไทยที่มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดได้แก่ 1) ข่าวลือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจออกมาตรการป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท ส่งผลให้เกิดแรงขายจากนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติ ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวสูงขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ 2) การประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่น Benchmark 20 ปี (LB366A) วงเงิน 13,000 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนรับอยู่ที่ 2.798-2.84% และมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.8182% ใกล้เคียงระดับปิดตลาดวันก่อนหน้า ทั้งนี้ Bid Coverage Ratio อยู่ที่ 1.32 เท่า ขณะที่การประมูลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นอายุประมาณ 2.5 ปี (BOT209A) วงเงิน 50,000 ล้านบาท ผลการประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5249% BCR อยู่ที่ 3.01 เท่า
	US Treasury 10Y (19/01/18 @ 2.64%)	+0.09% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	+0.24% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			

### ข้อสงวนสิทธิ์

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เชื่อถือได้ แต่มิได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับรองในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าว เนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำมั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

### คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล เรียดเอสเตท ฟันด์ (I-REITs) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่สภาพการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตนและผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการการลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ถูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการกองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณาข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน